

พระบรมฉายาลักษณ์ ทหาร พระพุทธรูป: ลี-ลิม เก็ก เอ็ง

“ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี” สตีเฟนพูดกับตัวเองขณะนึกถึงพระพุทธรูปที่เขาเคยเห็นในบ้านของบรรดาผู้ปกครอง คริสตจักร “สิ่งเหล่านั้นเป็นรูปเคารพ หรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีต่อชาติ? ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สิ่งเหล่านั้นไม่ได้คัดกรองความภักดีต่อพระคริสต์ของบรรดาคริสเตียนในพื้นที่นี้หรือ? และฉันควรทำอย่างไร? ฉันควรจะยกประเด็นนี้ขึ้นคุยอย่างจริงจังในการประชุมประจำปีของคริสตจักรในสัปดาห์หน้าดี หรือควรปล่อยให้บรรดาผู้ปกครองเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เอง? แต่พวกเขาในฐานะผู้เชื่อใหม่ จะเข้าใจจริง ๆ หรือไม่ว่าอะไรเป็นอันตราย?”

สตีเฟน หลิง อเมริกันเชื้อสายจีน มาเป็นมิชชันนารีที่หนองไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื่อรับใช้ชุมชนคริสเตียนไทยที่นั่น ด้วยปริญญาด้านศาสนศาสตร์ และได้รับการฝึกอบรมด้านการประกาศและการสร้างสาวกโดยองค์การคริสเตียนในบ้านเกิดของเขา เขารู้สึกตื่นเต้นกับงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย เขาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างทุ่มเท และตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในศูนย์อำนวยการด้วยความรู้สึกเหมือนหนึ่งอยู่ที่บ้านของตน

งานที่นี้เริ่มเมื่อห้าปีก่อนโดยเจอรรีและซู แลนนิ นิน มิชชันนารีชาวอเมริกัน ที่ผู้เชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 550 คนจาก 49 กลุ่มตามบ้านในท้องถิ่นนี้ คริสตจักรแต่ละแห่งจะนำโดย “ผู้ปกครอง” และจะประกอบไปด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 - 12 ครอบครัว เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์อำนวยการซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอุดรธานี จะทำหน้าที่ประสานงานกับคริสตจักรที่มีอยู่ และวางแผนประกาศข่าวประเสริฐบุกเบิกที่ใหม่ เมื่อครอบครัวแลนนิเกษียณ พวกเขาเชิญ สตีเฟนให้เข้ามาดูแลสานต่องานของพวกเขา งานหลักอย่างหนึ่งของเขาคือฝึกอบรมบรรดาผู้ปกครอง แต่ละสัปดาห์เขาจะต้องไปเยี่ยมพวกเขาผู้ปกครองเหล่านี้จำนวนหนึ่งตามหมู่บ้าน และช่วยพวกเขาเตรียมสำหรับการประชุมนมัสการในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงในบ้านของพวกเขา

บ้านแรกที่สตีเฟนไปเยี่ยมเยียนคือบ้านของเซียม ผู้ปกครองหนุ่มแห่งหมู่บ้านหนองไผ่ เพื่อช่วยให้เขาศึกษาหลักคำสอนเรื่องพระคุณจากอัครทูตเปาโล ดำเนินกิจการร้านขายของชำและอาศัยอยู่ในบริเวณด้านหลังติดกับร้าน การประชุมนมัสการจะจัดขึ้นในห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ของเขา ทางเข้ามีรูปภาพแขวนเป็นสองแถว แถวบนสุดมีรูปถ่ายพิธีจบการศึกษาจากกองทัพของสมาชิกคนหนึ่งในรอบครัวของเขา สมเด็จพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินี และมกุฎราชกุมารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงภาพพระเก็จ คณะสงฆ์ของไทย และภาพของนายทหารทุกเหล่าทัพ และไปสเตอร์การ์เกนต์ทหาร ภายใต้ภาพเหล่านี้มีภาพปกนิตยสาร รวมไปถึงปฏิทินสาวสวยในชุดว่ายน้ำ ทางด้านขวาสุดของสิ่งเหล่านี้มีปฏิมากรพระพุทธรูป ในการออกเยี่ยมเยียนครั้งต่อ ๆ มา สตีเฟนพบว่านี่เป็นรูปแบบการประดับประดาบ้านโดยทั่วไปของชาวบ้าน รวมทั้งบ้านของพี่น้องคริสเตียนด้วย เพราะในจิตใจของประชาชนในส่วนนั้นของประเทศไทยมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง ไทยนิยม ราชวงศ์ กองทัพ และพุทธศาสนา

ในตอนแรกสติเฟินหวังว่าการสอนพระคัมภีร์ทุกสัปดาห์จะช่วยให้ช่วยให้น้ำวให้คริสเตียนละทิ้งสิ่งและพระพุทธรูปออกไป แต่ส่วนใหญ่รวมทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ต่างก็อ้างว่าหิ้งพระเป็นการแสดงความภักดีต่อชาติ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีทางการเมืองต่อกษัตริย์ สติเฟินตระหนักว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของพวกเขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีประวัติการรุกรานและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและการทหารมาอย่างยาวนาน และประชาชนต้องการยืนยันความจงรักภักดีต่อรัฐบาลที่นำความสงบสุขและเสถียรภาพมาให้พวกเขา

นี่เป็นเวลา 4 เดือนแล้วที่สติเฟินเดินทางไปเยี่ยมเยียนหนองไผ่เป็นประจำเพื่อพบกับเซียมและผู้ปกครองคนอื่นๆ เมื่อสติเฟินถามพวกเขาว่าเหตุใดจึงเก็บหิ้งพระไว้ เซียมก็จะชี้ให้เห็นว่าทั้งเขาและครอบครัวของเขาไม่ได้ทำพิธีกรรมใด ๆ ต่อพระพุทธรูปเพื่อให้ได้บุญ แม้ว่าเขาจะยืนยันคำสอนในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงขจัดความจำเป็นในการทำบุญไปแล้ว แต่เซียมยังคงกล่าวว่า “ฉันเป็นคนไทยและมีความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ของเรา จึงยังเก็บหิ้งพระไว้เพื่อแสดงความสามัคคีต่อเพื่อนบ้าน ต่อบ้านเมือง และต่อประเทศของฉัน” วาสนา ผู้ปกครองอีกคนหนึ่งที่มีอายุไล่กวด พยายามปกป้องเซียม โดยดึงเอาคำสอนของเปาโลเกี่ยวกับเสรีภาพของคริสเตียนจากพระธรรมกาลาเทีย และประเด็นการกินเนื้อสัตว์ที่ถวายเป็นคารพในจดหมายถึงชาวโครินธ์มาอ้าง

เมื่อกลับมายังศูนย์อำนวยการ สติเฟินยังกังวลว่าการตัดสินใจของบรรดาผู้ปกครอง และสงสัยว่าควรปล่อยให้อยู่ในการตัดสินใจของพวกเขาหรือไม่ โดยปกติพวกเขาจะตั้งใจขอให้สติเฟินให้คำแนะนำจากแนวทางของพระคัมภีร์ แต่ในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าพวกเขามั่นใจในการตัดสินใจของตนเอง การประชุมประจำปีของคริสตจักรซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า ในฐานะมิชชันนารี เขาควรจะปล่อยเรื่องนี้ไปได้ไหม? ถ้าไม่ เขาควรทำอย่างไร? เขาไม่ต้องการให้คริสเตียนถูกกล่าวหาว่าขาดความจงรักภักดีต่อประเทศของตน แต่เขาก็ตระหนักว่าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนจะถือว่าพวกเขาเป็นพุทธศาสนิกชนไปหากพวกเขายังเก็บหิ้งพระพุทธรูปไว้ ยิ่งไปกว่านั้น ในระยะยาวมันจะเปิดประตูสู่การผสมความเชื่อเข้าด้วยกัน ในที่สุดหลังจากอธิษฐาน และศึกษาพระคัมภีร์อย่างหนัก สติเฟินจึงตัดสินใจที่จะ...